

TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG TIẾNG TRUNG QUỐC CHO CÁN BỘ, CHIẾN SỸ CÔNG AN NHÂN DÂN



Ngày 18/02/2025, tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã diễn ra lễ Khai giảng Khóa Bồi dưỡng tiếng Trung Quốc cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Khóa học do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội phụ trách giảng dạy.

Tham dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Ngoại ngữ có TS. Hoa Ngọc Sơn, Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng. Về phía Cục Đào tạo Bộ Công an có Đại tá Phan Văn Mỹ, Phó Cục trưởng và các đại diện lãnh đạo Cục Đào tạo. Tham gia khóa bồi dưỡng lần này có 21 học viên là các cán bộ, chiến sỹ công an đến từ 7 tỉnh giáp biên với Trung Quốc. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn gửi lời cảm ơn Cục Đào tạo – Bộ Công an đã tin nhiệm giao cho Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng ngoại ngữ cho các cán bộ công an. Với bề dày lịch sử 70 năm đào tạo tiếng trung của Trường, Phó Hiệu trưởng tin tưởng khóa bồi dưỡng này sẽ đạt hiệu quả cao. [Xem thêm](#)



VNU

TRAO ĐỔI VỀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TIẾNG ANH BẬC PHỔ THÔNG VỚI TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ĐẠI TRƯỜNG PHÁT

Ngày 19/02/2025, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã làm việc với Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát về hợp tác phát triển giáo dục tiếng Anh bậc phổ thông. Buổi làm việc diễn ra trên nền tảng Meeting Zoom.

Mở đầu buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát đã giới thiệu về dự án ngân hàng câu hỏi bài tập và đề thi, nền tảng quản lý đề thi I-Test và cấu trúc đề thi kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 12. Ông Võ Đại Phúc – Chủ tịch Tập đoàn Đại Trường Phát bày tỏ mong muốn hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ trong việc phát triển đề thi theo khung chương trình học chính khóa của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo tiêu chuẩn quốc tế. Về phía Chủ tịch Mạng lưới ULIS ALUMNI, PGS.TS Nguyễn Lân Trung nhận định bối cảnh chung của xã hội khiến nhu cầu ngày càng tăng về việc học tiếng Anh. Thầy kỳ vọng hai bên sẽ phối hợp cùng nhau để tạo ra nhiều sản phẩm có ích cho xã hội.

[Xem thêm](#)

